

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประจำปี 2566

มาตรการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ
1. ประกาศกำหนด มาตรการ การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	1. จัดทำประกาศมาตรการ การ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่า ความเข้าใจ อบรมให้ความรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม ประกาศได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด	มกราคม ถึง กันยายน 2566	1. ประกาศ มาตรการ การ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมประจำปี งบประมาณ 2566 ลงวันที่ 8 มกราคม 2566 2. ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้ แจ้งเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสะแก มีความเข้าใจในมาตรการการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
2. จัดทำกิจกรรมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ ส่งการให้บุคลากรภายใน หน่วยงานสามารถชี้แจง ผู้รับบริการ กรณีมีข้อ กังวลสงสัยเกี่ยวกับการ ดำเนินการได้	จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อส่งการให้บุคลากรภายใน หน่วยงานสามารถชี้แจง ผู้รับบริการ กรณีมีข้อ กังวลสงสัยเกี่ยวกับการ ดำเนินการได้	สำนักปลัด	ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566	1. ได้มีการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ เป็นประจำทุก เดือน เพื่อให้สามารถส่งการ บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถชี้แจงผู้รับบริการ กรณีมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ ดำเนินการ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน	ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการ ประเมิน ITA เข้าดำเนินการประเมิน ITA ครบถ้วนทุกขั้นตอน รวมทั้งหน่วยงาน ผ่าน การประเมิน และมีค่าคะแนน 82.16
3. กิจกรรมการเผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	1. ให้เพิ่มช่องทางร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มอีก 1 ช่องทาง 2. ประชาสัมพันธ์ QR Code ณ จุดรับบริการต่างๆ ให้ประชาชน สามารถทราบช่องทางดังกล่าว	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566	จัดให้มีช่องทาง เพิ่มเติมผ่าน ทางจุดรับบริการต่าง ๆ ที่ ให้บริการประชาชน	ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบได้อีกหนึ่ง ช่องทาง